

## **TĂNG TRƯỞNG KHỞI SẮC TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG THÁNG 01/2021**

-----

Năm 2020, kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất kinh doanh, thương mại, dẫn đến suy giảm đầu tư trong ngắn hạn và tác động tới dài hạn, đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; việc đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do thị trường xuất khẩu, tiêu thụ giảm, nhiều nhà đầu tư đã hạn chế mở rộng đầu tư hoặc đầu tư mới. Bên cạnh đó, việc hạn chế các chuyến bay giữa một số quốc gia, vùng lãnh thổ dẫn đến hoạt động nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài gặp khó khăn. Theo đánh giá của Quỹ tiền tệ thế giới IMF, sự tăng trưởng của nền kinh tế thế giới giảm trên 4% trong năm 2020.

Đến nay, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt tại các trung tâm kinh tế lớn của thế giới như Mỹ, EU, một số nước đông bắc Á. Tuy nhiên, với những chính sách hết sức hiệu quả, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia ứng phó thành công nhất với đại dịch Covid-19, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, tạo sự tin tưởng và ấn tượng tích cực đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện nhiều chính sách hiệu quả nhằm thu hút làn sóng đầu tư mới trong và sau đại dịch.

Tại Hải Dương, với những nỗ lực của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân tỉnh, các sở ban ngành, địa phương nhằm thực hiện “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát và phòng, chống tốt dịch Covid-19, đồng thời sớm hồi phục và lấy lại đà phát triển kinh tế; việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, ngay trong tháng 01/2021, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh đã có sự tăng trưởng khởi sắc. Ban Quản lý các khu công nghiệp đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 03 dự án FDI; trong đó có 02 dự án thuê thêm đất (trên 4,1ha), mở rộng đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm trên 36 triệu USD và cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 98 tỷ đồng.

Trong năm 2021, Luật Đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (*có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/02/2021*), do đó đã tháo gỡ được vướng mắc tồn tại về việc đất KCN có thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất hay không? Hiện nay, tỷ lệ lấp đầy bình quân các KCN đang hoạt động trên địa bàn Tỉnh đạt khoảng 82%, quỹ đất công nghiệp, thương mại trong các KCN còn lại không nhiều. Sau khi Nghị định số 148/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, năm 2021, dự kiến tỉnh Hải Dương sẽ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 03 dự án hạ tầng KCN (*KCN Kim Thành –*

*huyện Kim Thành, Quốc Tuấn – An Bình – huyện Nam Sách và Phúc Điền mở rộng – huyện Bình Giang), với tổng diện tích trên 558ha./.*

**Lê Thị Liên – chuyên viên Phòng Quản lý đầu tư**